



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 มกราคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p>	<p>แก้พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ว่า ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไขอยู่ที่เลขาธิการ กรม. เหลือเพียงนำเข้าสู่การพิจารณาเท่านั้น ส่วนประเด็นคัดค้าน หรือการแยกเงินเดือนจะเป็นอย่างไร ตนยังไม่บอกได้ แต่ขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข ทั้งนักวิชาการ ภาคประชาชนเข้ามาร่วมพิจารณา เพราะอย่างไรก็ตามทิศทางของบัตรทองถือเป็นเรื่องที่ถูกทางแล้ว ส่วนการปรับปรุงแก้ไขร่างพ.ร.บ.ฯ ยังต้องใช้เวลาอีกนาน เนื่องจากหากกรม.เห็นชอบก็ต้องไปคณะกรรมการการกฤษฎีกาพิจารณา ก่อนเข้า สนช. อีก ซึ่งยังมีอีกหลายเวทีกว่าจะแล้วเสร็จ</p> <p>ด้าน นายนิมิตร เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ในฐานะผู้แทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้เคย ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ กรม. เพื่อคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว เพราะขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และยังส่งผลต่อความมั่นคงของระบบบัตรทอง ประเด็นที่คัดค้าน คือ 1.การแยกเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว จะมีผลทำให้เกิดการกระจุกตัวของบุคลากรในเขตเมืองใหญ่ ไม่กระจายชนบท ขัดกับเจตนารมณ์ของระบบฯ 2.การจัดซื้อยาที่มีการโอนอำนาจไปให้พ.ราชวิถีแทน สปสช. ซึ่งตนอยู่ในอนุกรรมการจัดซื้อยา ทราบว่ามีปัญหาเกิดความล่าช้า เพราะพ.ราชวิถีไม่มีข้อมูล ต้องใช้ระบบ สปสช. ต้องส่งเรื่องหลายต่อ นอกจากนี้ ส่วนที่ควรปรับแก้กลับไม่ทำ คือ การแก้ไขเพื่อรองรับการปฏิรูประบบสุขภาพตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ มาตรา 258 ข้อ ๔ (4) ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียม ลดเหลื่อมล้ำของทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ</p>
<p>ข่าวสด</p> <p>-</p> <p>มติชน เดลินิวส์</p>	<p>ไวรัสโรต้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชี้แจงว่า วัคซีนโรต้าที่ทำให้เกิดอาการลำไส้กลืนกัน ได้หยุดจำหน่ายไปและไม่มีใช้ในประเทศตั้งแต่ปี 2543 ปัจจุบันวัคซีนโรต้า ที่ขึ้นทะเบียนจำหน่ายในประเทศไทยเป็นวัคซีนสำหรับเด็กเล็ก ให้โดยการรับประทาน มี 2 ชนิด คือ 1.วัคซีน RotaTeq ผลิตโดยบริษัท Merck Sharp & Dohme Corp. ประเทศสหรัฐอเมริกา และ 2.วัคซีน Rotarix ผลิตโดยบริษัท GSK ประเทศเบลเยียม สถาบันชีววัตถุ ได้ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนทั้ง 2 ชนิด พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน คุณภาพของวัคซีนเป็นไปตามข้อกำหนด ไม่พบสิ่งผิดปกติ จึงมั่นใจได้ว่าวัคซีนที่ใช้ในประเทศมีคุณภาพ และความปลอดภัย แต่ที่ผ่านมาวัคซีนโรต้าใช้สำหรับเด็ก ยังไม่มีการใช้ในผู้ใหญ่</p> <p>-เสนอสรุปข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า การให้เด็กเล็กได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า จึงน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด เนื่องจากวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงอย่างรุนแรงมากกว่าร้อยละ 95 และมีประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าโดยรวม ประมาณร้อยละ 70-75 ซึ่งตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 องค์การอนามัยโลก ก็ได้ออกคำแนะนำต่อประเทศที่มีการเสียชีวิตด้วยโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า ให้มีการบรรจุวัคซีนชนิดนี้ เป็นวัคซีนพื้นฐานในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ได้บรรจุวัคซีนชนิดนี้ ไว้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและมีผลการศึกษาถึงประสิทธิภาพอย่างแพร่หลายแล้ว</p> <p>แต่น่าเสียดายที่ขณะนี้ประเทศไทย ยังไม่สามารถบรรจุวัคซีนชนิดนี้เข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพราะยังอยู่ในขั้นตอนรอพิจารณาด้านการจัดหาและด้านงบประมาณจากคณะกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ สปสช. และก็ยังไม่มีคำตอบว่าเมื่อไหร่</p>
<p>สยามรัฐ มติชน</p> <p>ไทยโพสต์ ข่าวสด</p>	<p>กล้ามเนื้อ ูบกลางสภา</p> <p>-เสนอข่าว นายกล้าณรงค์ จันทิก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกิดอาการวูบกลางสภา เจ้าหน้าที่จึงรับนำนายกล้าณรงค์ไปตรวจอาการอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธทันที ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า นายกล้าณรงค์มีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เฟซบุ๊กเพจ	<p>รพพยาบาลประสบบุติเหตุ</p> <p>-เพจ”สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย” โพสต์ข้อความว่า ชีวิตนางฟ้ากับ พชร.แขวนอยู่บนความเสี่ยงตลอดเวลา เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61 รดส่งต่อผู้ป่วยประสบบุติเหตุพยาบาลเลือดออกในสมอง ปอด ต้องผ่าตัดด่วน ขณะนี้อยู่ในไอซียู ต้องการเลือดกรุ๊ปโอ บริจาคได้ที่ รพ.แพร่ แจ้งชื่อ น้องสุภัค คำศรี ซึ่งยังรอมาตรการป้องกันดูแล เยียวยาที่เป็นธรรม</p> <p>-เพจ Dr.Dark แชรร์รูปภาพรพพยาบาลที่ประสบบุติเหตุ จากเพจสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย พร้อมข้อความว่า ผู้บริหารใน สธ. ถ้าคิดจะกู้หน้า ลบภาพตลกคาเฟ่ ก็ช่วยมาแก้ไขเรื่องแบบนี้บ้าง</p>
เว็บไซต์ clicknews-tv	<p>ร้องเรียนจนท.รพ.ประจันตคาม</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่ง ได้โพสต์ข้อความร้องเรียน รพ. ว่า เหตุเกิด 9 ม.ค. 61 เวลาประมาณตี 2 กว่าๆ คือ ลุงแน่นหายใจไม่ออกเลยโทรหาภรรยาให้มารับพาไป รพ. พอไปถึง พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ ที่นั่นพูดกลับมาว่า มาทำไมเวลานี้ กลับบ้านไป 2 โมงเช้าค่อยมา และก็มาพักที่บ้านน้าแถวๆนั้น พอประมาณสักตี 5 นำไปเรียกก็พบว่า ลุงเสียชีวิตแล้ว ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ลุงต้องเสียชีวิตเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ยอมช่วยเหลือคนป่วย ปล่อยให้กลับมาเสียชีวิตที่บ้าน จึงมาแจ้งความที่ สภ.ประจันตคาม และได้ไปขอดูกล้องวงจรปิดที่ รพ.</p> <p>ด้าน ผอ.รพ.ประจันตคาม ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและประวัติของผู้เสียชีวิต พร้อมดูภาพวงจรปิดแล้ว แต่ญาติยังคงติดใจในขบวนการรักษา ทางออกที่ดีที่สุดก็คือส่งศพไปชันสูตร ซึ่งสามารถจะระบุสาเหตุการตายได้อย่างชัดเจน</p>
ข่าวสด ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก มติชนออนไลน์	<p>ให้กำลังใจหมอบี</p> <p>-เสนอข่าว ที่รพ.นพรัตน์ราชธานี มีกลุ่มแพทย์ พยาบาล และบุคลากรส่วนต่างๆ กว่า 80 คน รวมตัวกันถือป้ายเขียนข้อความให้กำลังใจพร้อมมอบดอกกุหลาบสีแดงให้แก่ พญ.จิรภัทร วงศ์ชิดศรี หรือหมอบี หัวหน้างานอายุรกรรม หลังเจ้าตัวยื่นหนังสือลาออกมีผลในวันที่ 15 ก.พ. เหตุผลเพราะเสนอโครงการหลายอย่างกับผู้บริหาร อาทิ ขอเตียงผู้ป่วยเพิ่มเติม เนื่องจากมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ผู้บริหารไม่เล็งเห็นความสำคัญ ไม่มีการตอบสนอง การรวมตัวให้กำลังใจครั้งนี้ไม่มีเหตุรุนแรงใช้เวลาประมาณ 30 นาที ก่อนทั้งหมดแยกย้ายไปทำงานตามปกติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตน์ราชธานี ชี้แจงว่าได้รับหนังสือลาออกจากหมอบีจริง แต่ขณะนี้ยังไม่ได้อนุมัติให้ลาออก ได้เรียกหมอบีมาพบ และพูดคุยกันด้วยดี ไม่ได้มีปัญหา หรือข้อขัดแย้งตามที่เป็นอย่าง ซึ่งในช่วงที่เกิดการชุมนุม ตนได้ลงไปพูดคุยรับฟังปัญหาของบุคลากร และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจหมอบี และขอให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ มีประชาชนมารับบริการที่รพ.นพรัตน์ราชธานี จำนวนมาก รวมทั้งเตียงผู้ป่วยมีไม่เพียงพอ จึงแก้ปัญหาในเบื้องต้นด้วยการจัดเตรียม Premium Ward (หน่วยผู้ป่วยพิเศษ) โดยจ้างพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลที่เกษียณอายุมาปฏิบัติหน้าที่ และให้ค่าตอบแทนในอัตราพิเศษเพื่อจูงใจ นอกจากนี้ ยังได้นำเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาให้บริการแก่ประชาชน พร้อมทั้งวางแผนโครงการต่างๆ รองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต</p> <p>ด้าน พญ.จิรภัทร กล่าวว่า จากที่ได้เข้าพบ และพูดคุยกับผู้อำนวยการ ขอยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหา หรือข้อขัดแย้งกันแต่อย่างใด ส่วนสาเหตุที่ต้องการจะลาออก เนื่องจากครอบครัวอยากให้พักผ่อน ประกอบกับอายุราชการจะครบ 25 ปี ซึ่งตนก็มีความคิดที่อยากจะพักผ่อนเช่นกัน</p>
สยามรัฐ บท บรรณาธิการ	<p>กัญชา</p> <p>-กล่าวว่า บัดนี้หลายประเทศยอมรับผลดีของการใช้กัญชาทางการแพทย์ และเปิดให้ผลิต-ซื้อขายไปใช้ทางการแพทย์ ได้ภายใต้กรอบกฎหมาย รัฐบาลออสเตรเลียประกาศชัดเจนว่า จะทำให้ประเทศออสเตรเลียเป็นผู้นำของโลกในการส่งออกกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์ ขณะที่วงการแพทย์ไทยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของสารสกัดจากกัญชา อยู่พอสมควร ที่ยังขาดคือผลการวิจัยที่จะพิสูจน์ยืนยันทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กัญชาปริมาณมากมาสกัดแล้วทำการวิจัย แต่ก็ติดขัดเรื่องกฎหมายสิ่งเสพติด</p> <p>อย่างไรก็ตามรัฐไทยก็คงยังไม่กล้าเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับ “กัญชา” เพราะสังคมไทยยังมีจุดอ่อนมากในด้าน “การควบคุมการประกอบธุรกิจให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย” ซึ่งจุดอ่อนนี้แหละเป็นตัวขัดขวางการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคมไทย</p>
ทีวีช่อง 3	<p>อย.4.0 ขับเคลื่อนฝักและผลไม้สดปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ.เปิดประชุมวิชาการร่วมมือร่วมใจบริหารจัดการความปลอดภัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผักสดและผลไม้ตลอดห่วงโซ่ โดยกล่าวว่า สธ.ได้เห็นนโยบายปี 2560 ให้เป็นปีแห่งการบริโภคผักและผลไม้สดปลอดภัย โดยร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมให้ รพ.ซื้อวัตถุดิบและผลไม้สดที่มีคุณภาพและปลอดภัย สธ. โดยอย. จึงร่วมกับสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และ สสส. จัดประชุมวิชาการ “ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นใจกับผักผลไม้ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่” เสริมสร้างความร่วมมือช่วยกันพัฒนาสินค้าผักและผลไม้สดให้ปลอดภัย มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากอาหาร สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p>	<p>อัตราการเกิดของคนไทยลดลง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงสถานการณ์ประชากรเด็กไทยว่า ปัจจุบันอัตราการเกิดของคนไทยลดลง โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา คาดว่าอัตราการเกิดของเด็กไทยน้อยกว่า 700,000 คนต่อปี ดังนั้นแผนพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติเตรียมมรรคให้คงสภาพอัตราการเกิดในประชากรเฉลี่ยต่อปี ไม่ต่ำกว่า 700,000 คน มุ่งให้ความรู้คู่สมรส ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการมีบุตร มีการวางแผนเพื่อเพิ่มคุณภาพของประชากรในการเกิด จากข้อมูลพบว่าร้อยละ 11 ของคู่สมรสมีบุตรยาก มีสาเหตุมาจากการแต่งงาน มีความเครียดสะสมจากการทำงาน ในอนาคตระยะยาวการเพิ่มอัตราการเกิด รัฐบาลจะเพิ่มสิทธิประโยชน์กระจายไปตามหน่วยงานกระทรวงต่างๆ ทั้งการลดภาษีในกระทรวงการคลัง การเพิ่มวันลาคลอด การให้นำค่าเลี้ยงดูบุตรมาลดหย่อนภาษีได้ คาดว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างในอีก 5 ปีข้างหน้า</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 5 , 7 ,NBT ,TNN24</p> <p>มติชน</p>	<p>กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว ที่ทำเนียบรัฐบาลจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “งานเด็กไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี” มีการนำสแตนด์ พล.อ.ประยุทธ์ จำนวน 18 ชิ้น โดยมีอิริยาบถใหม่ 14 อัน อาทิ ชักจรรย์ยานยนต์ สวมชุดวอร์มออกกำลังกาย สวมชุดผ้าไหมไทย และสวมชุดสูทสากล จัดวางจุดต่างๆ รอบทำเนียบรัฐบาล</p> <p>นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่สถาบันราชานุกูล ให้กับเด็ก ๆ กลุ่มที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ภายใต้แนวคิด “พัฒนาอย่างยั่งยืน กลมกลืนในสังคม” ว่า กิจกรรมวันเด็กที่สถาบันราชานุกูลจัดขึ้นทุกปี เพื่อให้เด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา รวมถึงเด็กด้อยโอกาสในสังคม ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมวันเด็ก ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ไม่ต่างจากเด็กทั่วไป ถือเป็นส่งเสริมการใช้ชีวิตให้กับพวกเขา เพราะปัจจุบัน เด็กกลุ่มนี้มีทั้งหมด 220,842 คน เข้าถึงระบบบริการทางสุขภาพเพียงร้อยละ 5.59 ดังนั้น การเสริมสร้างทางด้านการศึกษาและสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ</p> <p>นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สำหรับสถานที่จัดงานวันเด็กที่มีการตกแต่งประดับด้วยลูกโป่งสวรรค์ หรือมีการแจกลูกโป่งเป็นของขวัญแก่เด็ก ๆ นั้น ควรเลือกลูกโป่งที่บรรจุด้วยก๊าซฮีเลียม เพราะถึงแม้จะมีราคาแพงแต่จะไม่ติดไฟและปลอดภัยกว่า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุทธิพงษ์ ธิวัณชัย ผอ.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ด.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม แต่งกายด้วยชุดซูเปอร์แมน นำคณะผู้บริหารเข็นรถของขวัญวันเด็กเต็มคัน ทั้งตุ๊กตาบาร์บี้, รถถังจำลอง, ของเล่น, ตัวต่อเลโก้, ลูกโป่ง, นมกล่อง และอมยิ้ม แจกจ่ายให้กับเด็ก ๆ ที่มาเข้ารับการรักษาตัวในแผนกผู้ป่วยนอกเด็ก, ผู้ป่วยนอกทั่วไป, ตึกเด็กและตึกหลังคลอด เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 มีผู้ปกครองพาบุตรหลานมารอรับของขวัญและถ่ายรูปกันอย่างคึกคัก</p>
<p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>อากาศหนาว</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศว่า ในวันที่ 11-15 ม.ค. 2561 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลงโดยทั่วไปกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงได้ 3-5 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณภูเขาสูงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-10 องศาเซลเซียส สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศเย็นมากที่สุดในช่วงวันที่ 13-14 ม.ค. อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 16-18 องศาเซลเซียส จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง</p> <p>ที่ จ.บุรีรัมย์ อุณหภูมิลดลงเหลือ 17-18 องศา ส่งผลให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและคนชราที่มีภูมิต้านทานต่ำเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ ทั้งไข้หวัด ปอดบวม เข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลและคลินิกต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ มีผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเข้ารับการรักษาเฉลี่ยวันละกว่า 100 คน ขณะที่ สสจ.บุรีรัมย์ได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังดูแลสุขภาพร่างกาย ป้องกันการเกิดโรคไข้หวัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ใหญ่ ปอดบวม และโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ</p> <p>นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื่องจากอากาศที่แปรปรวนทั่วทุกภาคของประเทศ ส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก ดังนั้น การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดอักเสบติดเชื้อได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในฝูงชน หรือสถานที่แออัด นอกจากนี้ โรคที่เกี่ยวข้องผิวหนัง ถือเป็นโรคที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าหนาวเช่นกัน สิ่งสำคัญต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรง โดยรับประทานอาหารที่ให้ความอบอุ่นร่างกาย ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ</p>
เดลินิวส์	<p>เยี่ยมผู้ป่วยพิการที่ถูกขัง 15 ปี</p> <p>-เสนอข่าว นางดารารัตน์ แก้วสลัสสี นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ระยอง นางศุภมาศ บำรุงรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวช รพ.ระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยม นายไพฑูรย์ คำวิรัช อายุ 30 ปี ผู้ป่วยพิการทางสมอง มีอาการค่อนข้างหงุดหงิด ส่งเสียงดัง และมักทำร้ายพี่สาวเป็นประจำ จนต้องถูกขังขังไว้ในห้องสภาพเปลี่ยวมานาน 15 ปี โดยมีพี่สาวคอยดูแลตามลำพัง ทั้งนี้ ได้ติดตามอาการของคนไข้ และนำยามาให้ผู้ป่วยรับประทาน จากการสอบถามพี่สาวทราบว่า ให้ยาไม่สม่ำเสมอ แต่เชื่อว่าถ้าคนไข้ได้ยาประจำจะทำให้ดีขึ้น จากนั้นจะนำไปประเมินอาการและวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อปรับแผนในการรักษาต่อไป</p>
เดลินิวส์	<p>หญิงอ้วนเสี่ยงสมองเสื่อม</p> <p>-ศศ.ดร.วาสนา ปรัชญาสกุล นักวิจัยสกว.ภาควิชาสรีรวิทยาศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทย์ ม.เชียงใหม่ วิจัยพบหญิงอ้วน วิทยุพบหญิงอ้วน วิทยุพบประจำเดือน พร่องฮอร์โมนเพศ เสี่ยงสมองเสื่อม ชี้การให้ฮอร์โมนทดแทน ไม่มีผลช่วยการทำงานของสมอง และป้องกันด้วยการจำกัดอาหาร ออกกำลังกาย ช่วยลดความเสี่ยงได้</p> <p>ด้าน รศ.ดร.พญ.อุไรวรรณ พานิช เมธีวิจัยสกว.ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยพบสารสกัดบรอกโคลี กะหล่ำปลี ด้านความเสี่ยงมะเร็งระดับยีนส์ เตรียมผลิตเวชสำอาง สู้อท้องตลาดจริง</p>
ข่าวสด	<p>มหิตลคิดอุปกรณ์ย้ายผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว ศศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ภาควิชาพร้อมทีมนักศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Award จากผลงานวิจัยหัวข้อ "อุปกรณ์เพื่อช่วยยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัจฉริยะ" (Intelligence Patient Lifting Equipment) ที่ จัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ "อุปกรณ์เพื่อช่วยยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัจฉริยะ" จึงถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยยก เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์ สามารถช่วยลดภาวะการเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดจากการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และช่วยลดผลกระทบต่อผู้ป่วยอันเกิดจากการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยลดเวลาในการทำงานและลดจำนวนบุคลากรในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอีกด้วย รวมทั้งสามารถช่วยป้องกันโรคอันจากการทำงานของผู้ให้บริการได้</p>
BLT BANGKOK	<p>คนรุ่นใหม่เบาหวานสูงขึ้น</p> <p>-เสนอบทความ ผลวิจัยเผยคนรุ่นใหม่เป็นเบาหวานสูงขึ้น ในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานกว่า 5 ล้านคน และอีกกว่า 415 ล้านคนต้องเผชิญกับโรคเบาหวานและเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน ขณะที่ไทยมีผู้ป่วยเบาหวานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 2 แสนคน เสียชีวิตปีละ 8,000 คน ซึ่งปัจจัยหลักเกิดจากพฤติกรรมรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย</p>
BLT BANGKOK	<p>แคนาดาใช้ AI คาดการณ์คนฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลแคนาดาร่วมมือกับบริษัท Advanced Symbolics นำระบบ AI มาใช้คาดการณ์โอกาสฆ่าตัวตายของประชาชน โดย AI จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบน Social Network ซึ่งสามารถวิเคราะห์ว่า ข้อความใดที่แสดงความผิดปกติ รวมถึงมีแนวโน้มที่โพสต์มีเจตนาที่จะฆ่าตัวตาย ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถเตรียมทรัพยากรในการดูแลสุขภาพจิตได้มากยิ่งขึ้น โครงการดังกล่าวจะเริ่มทดสอบระบบนำร่องตั้งแต่เดือนม.ค.ไปจนถึงเดือนมิ.ย. ใช้งบประมาณ 811,000 บาท</p>

